

สาร อสส.

กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งยกระดับสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ เน้นความสำคัญกับกระบวนการผลิต มุ่งคุณภาพความสะอาด ปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาผลผลิตน้ำนมดิบอย่างครบวงจร รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์โคนมที่ร่วมโครงการนำร่อง จำนวน ๓ สหกรณ์ เป็นวงเงินกว่า ๙๐๐ ล้านบาท และมีแผนขยายผลเพิ่มอีกกว่า ๒๐ สหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรสมาชิก ซึ่งอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราต้องเร่งสร้างคือ Smart Cooperative จำนวน ๑๑๒ สหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์โคนม และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำนมทั้งระบบอีกด้วย

การส่งเสริมสหกรณ์โคนมเพื่อให้เป็น Smart Cooperative นั้น ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์โคนมระดับภาค ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การตลาดและการบริหาร เพื่อให้มีความสามารถพัฒนาสหกรณ์สมาชิกและขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมที่ได้วางไว้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันอย่างเป็นระบบทั้งการเลี้ยงโคนม การผลิตน้ำนมโคแบบแปลงใหญ่และการร่วมมือกับเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ

นอกจากนี้ การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรโคนมเพื่อสร้างทายาทรุ่นใหม่ ในการเลี้ยงโคนม จึงได้ให้ความสำคัญในการปลูกฝังอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง อาทิ การจัดการฟาร์มโคนม การให้อาหาร ถูกหลักโภชนาศาสตร์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลรักษาสุขภาพโคเบื้องต้น และหลักสุขศาสตร์ในการรีดนม ซึ่งทายาทเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว จะสามารถปฏิบัติจริงในฟาร์ม และเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบทอดอาชีพเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ขณะเดียวกันได้มีแผนเร่งต่อยอดพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงของสหกรณ์โคนมอีก ๓ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมผาตั้ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้โคนมทดแทนที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น

วิโรจน์ ทรัพย์สงสุข

(นายวิโรจน์ ทรัพย์สงสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

มีนาคม ๒๕๕๙

